



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nga Sơn, ngày 05 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri
tại kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XIX

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XIX, UBND huyện đã giao nhiệm vụ, chỉ đạo các phòng ban và các đơn vị có liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri đã kiến nghị, UBND huyện báo cáo HĐND huyện kết quả thực hiện như sau:

A. Về kinh tế:

I. Lĩnh vực NN&PTNT:

1. *Cử tri xã Nga Tiến tiếp tục đề nghị UBND huyện nghiên cứu cho phép địa phương được chuyển dịch 10 ha cói (ở thôn 1) kém hiệu quả sang cấy lúa:*

Vấn đề này đã được lãnh đạo UBND huyện có ý kiến tại kỳ họp thứ tư, do vùng này hệ thống thủy lợi chưa phù hợp với trồng lúa nên hiệu quả kinh tế không cao, trong khi đó hiệu quả trồng cây cói cao hơn trồng cây lúa nên UBND huyện yêu cầu UBND xã Nga Tiến tiếp tục chỉ đạo thâm canh cây cói (nội dung này đã được Ban Thường vụ Huyện ủy đã có Thông báo kết luận số 252-TB/HU ngày 25 tháng 4 năm 2017)

2. *Cử tri Nga Thủy đề nghị cho chuyển 51 ha đất (thôn 7, 8, 9) bị bỏ hoang do thiếu nguồn nước tưới sang mô hình ao vườn, trang trại tổng hợp:*

UBND huyện đã làm việc với lãnh đạo UBND xã Nga Thủy thống nhất nội dung cử tri đề nghị; UBND huyện đã có Công văn số 477/UBND-NN ngày 24/5/2018 hướng dẫn cụ thể đối với UBND xã Nga Thủy về thực hiện các bước, sớm đưa vùng này chuyển đổi phù hợp với điều kiện thực tế sản xuất của địa phương.

3. *Cử tri các xã đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra các cơ sở buôn bán thuốc BVTV, giống cây trồng trên địa bàn huyện, để người sử dụng yên tâm về chất lượng sản phẩm:*

Hàng năm UBND huyện đã thành lập đoàn liên ngành và xây dựng kế hoạch để kiểm tra lưu thông, kinh doanh vật tư nông nghiệp, giống cây trồng đặc biệt là vào dịp trước vụ sản xuất. UBND huyện đã chỉ đạo Đội quản lý thị trường số 15 thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc lưu thông, buôn bán hàng hóa, trong đó chú trọng kiểm tra chất lượng hàng hóa như: hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Ngoài ra UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn theo chức năng đã được phân cấp quản lý, tăng cường quản lý việc kinh doanh, buôn bán trên địa bàn xã quản lý.

Trong thời gian tới UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt hơn nữa công tác thanh kiểm tra trên địa bàn toàn huyện.

4. *Cử tri các xã tiếp tục đề nghị UBND huyện kiểm tra và có kế hoạch đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp một số tuyến mương, kênh, cống... để đảm bảo tưới tiêu.*

4.1. Tuyến Kênh B4 đoạn từ xã Nga Hải đi Nga Liên: Tuyến này thuộc hệ thống kênh liên xã do Chi nhánh thủy lợi Nga Sơn quản lý và vận hành, có nhiệm vụ tưới cho gần 100 ha đất nông nghiệp của 3 xã Nga Hải, Nga Thành và Nga Liên, tuyến kênh được kiên cố hóa từ năm 1998. Hàng năm Chi nhánh thủy lợi Nga Sơn thường xuyên sửa chữa hư hỏng và nạo vét lòng kênh, nên hiện tại đủ điều kiện cung cấp nước cho diện tích của 3 xã.

4.2. Kênh ông Ty là kênh tưới tiêu kết hợp thuộc hệ thống kênh nội đồng xã Nga Tân. UBND huyện giao cho UBND xã Nga Tân xây dựng kế hoạch căn cứ vào nguồn vốn và đề án củng cố nâng cấp công trình thủy lợi để thực hiện cho phù hợp với điều kiện của địa phương.

4.3. Cống Lỗ Cá (xóm Mỹ Thành xã Ba Đình): Cống Lỗ Cá xã Ba Đình đã được UBND huyện đầu tư sửa chữa để đảm bảo công tác phòng chống thiên tai năm 2017 theo đề nghị của xã Ba Đình, hiện tại cống đang hoạt động đảm bảo việc tiêu thoát nước phục vụ sản xuất.

4.4. Mở rộng khẩu độ cống trên kênh Văn - Trường - Thiện: Thời gian qua do công tác quản lý nhà nước không tốt nên một số tuyến kênh qua khu dân cư đã để một số hộ dân tự ý xây lấp cầu, cống làm lối đi cho gia đình không đảm bảo khẩu độ nên gây ách tắc dòng chảy. UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Nga Trường cùng với Chi nhánh thủy lợi hướng dẫn các hộ dân nâng cấp mở rộng đảm bảo khẩu độ phục vụ việc tiêu thoát nước.

4.5. Nâng cấp trạm bơm Nga Phú: Trạm bơm đầu Lợn xã Nga Phú đã được Công ty Bắc Sông Mã và Cục quản lý đường bộ sửa chữa vào năm 2017.

4.6. Nâng cấp tuyến đê Sông Hoạt:

Đê sông Hoạt là đê địa phương quản lý có chiều dài 15,4km qua 5 xã Nga Thăng, Ba Đình, Nga Vịnh, Nga Trường và Nga Thiện; mặt cắt và cao trình đê cơ bản đảm bảo; tuy nhiên qua nhiều năm sử dụng, đê chưa được kiên cố và chịu tác động nhiều của thiên tai cũng như hạn chế trong công tác quản lý, một số đoạn do sạt trượt; một số đoạn nhân dân trồng cây, xây dựng trái phép; một số đoạn nhân dân đào ao sát chân đê gây nguy hiểm, mất an toàn về mùa mưa bão.

Hàng năm trước mùa mưa bão, UBND huyện đã dành một nguồn kinh phí để duy tu bảo dưỡng, sửa chữa các cống dưới đê và bù phụ mặt đê phục vụ cho đi lại của nhân dân cũng như thuận tiện trong kiểm tra phòng chống thiên tai.

Để đảm bảo an toàn và bền vững thì tuyến đê này phải được bê tông hóa. Với quy mô và chiều dài 15,4km đòi hỏi kinh phí rất lớn. UBND huyện đã có văn bản đề xuất với tỉnh để xin nguồn vốn hỗ trợ từ trung ương và tỉnh để nâng cấp cũng như bê tông hóa tuyến đê mà cử tri đã đề nghị.

4.7. Cử tri Nga Điền phản ánh hiện nay dự án cầu Điền Hộ mới làm ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước trong mùa mưa bão. Cụ thể cơn bão số 10 vừa qua nước đã tràn qua đường 10 khoảng 300m, mực nước ngập có chỗ từ 50-70cm, làm ảnh hưởng đến lưu thông, sản xuất của 2 xã Nga Phú, Nga Thái và hệ thống tiêu thoát nước khu di tích Mai An Tiêm. Đề nghị UBND huyện có hướng khắc phục:

Vấn đề này UBND huyện đã có văn bản báo cáo Cục đường bộ cho ý kiến sa thải mỏ cầu, đồng thời có tờ trình xin chủ trương kinh phí sa thải mỏ cầu cũ để tiêu thoát lũ được tốt hơn tại kỳ họp thứ sáu, HĐND khóa XIX.

4.8. Cử tri đề nghị nâng cấp đê sông Cà:

Dự án củng cố, nâng cấp tuyến đê tả sông Cà từ núi Thung Vàng xã Nga Điền đi cống Bốt Cà đã được UBND tỉnh phê duyệt. Do khó khăn về nguồn vốn nên UBND tỉnh mới đầu tư kinh phí để củng cố, nâng cấp hoàn thiện được đoạn đê từ núi Thung Vàng đến cầu Điền Hộ, đoạn đê còn lại từ Cầu Điền Hộ đến cống Bốt Cà UBND huyện tiếp tục đấu thầu và đề nghị với UBND tỉnh để hoàn thiện tuyến đê mà cử tri đề nghị.

5. *Cử tri đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương kiểm tra một số hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản dọc tuyến sông Cà đã làm ảnh hưởng lớn dòng chảy, xói mòn chân đê và xả thải chất thải trực tiếp ra dòng sông, ảnh hưởng đến môi trường.*

Trên địa bàn một số xã, đặc biệt là các xã có đê sông, hành lang thoát lũ do công tác quản lý còn nhiều bất cập đã để các hộ tận dụng hành lang đê để chăn thả gia súc, gia cầm, đào đắp bờ trong phạm vi hành lang thoát lũ để nuôi trồng thủy sản gây ách tắc dòng chảy, có nguy cơ mất an toàn hành lang đê; một số trang trại chất thải chăn nuôi chưa qua xử lý thải trực tiếp gây ô nhiễm môi trường. UBND huyện đã kiểm tra và có văn bản chỉ đạo giao UBND các xã có tình trạng vi phạm mà cử tri có ý kiến xử lý khắc phục trả lại nguyên trạng hành lang thoát lũ, đảm bảo an toàn đê điều và vệ sinh môi trường.

II. Lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầng:

1. *Cử tri các xã đề nghị UBND huyện có kế hoạch đầu tư tu sửa, nâng cấp một số tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện như: Tuyến đường Nga Vịnh, Ba Đình đi Nga Thắng; Tuyến đường từ ngã ba Minh Hùng đi xã Nga Liên; Tuyến đường Núi Sến Đình Xuân Đài và Tuyến đường ven sông Hưng Long từ cây xăng Nga Thanh đi cống Mộng Giường:*

1.1 Tuyến đường Nga Vịnh, Ba Đình đi Nga Thắng:

Là tuyến đường đã được quy hoạch và xác định là tuyến giao thông liên xã rất quan trọng trong phát triển kinh tế. Do hình thành nâng cấp từ bờ kênh nền yếu, cấp đường thấp chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng. Trước mắt bằng nguồn vốn ngân sách huyện và tỉnh hỗ trợ UBND huyện sẽ triển khai xây dựng cầu Mậu Thịnh và 1km đường từ Ba Đình đến Nga Thắng, bảo dưỡng một số đoạn đường xuống cấp nhằm phục vụ tốt hơn việc đi lại của nhân dân.

1.2. *Tuyến đường Hải - Thiện - Liên (đoạn từ cầu chợ Hôm Dún đi xã Nga Liên):*

Tuyến đường giao thông Hải - Thiện - Liên (đoạn từ cầu chợ Hôm Dún đi xã Nga Liên) là tuyến đường liên xã, tuyến này có chiều dài trên 3km được đầu tư nâng cấp từ năm 2005 bằng chương trình dự án CiDa (Ca na đa) và đóng góp của nhân dân với quy mô cấp 6 đường đồng bằng, tuyến này đã xuống cấp. Năm 2017 huyện đã giao Đội bảo dưỡng cầu đường duy tu bảo dưỡng từ vốn sự nghiệp giao thông hằng năm. Tuy nhiên cũng chỉ là giải pháp khắc phục tạm thời, về lâu dài

UBND huyện sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư cũng như cân đối nguồn vốn đầu tư công để đầu tư đảm bảo quy mô và yêu cầu kỹ thuật.

1.3. Tuyến đường Núi Sến Đình Xuân Đài (đoạn Nga Thắng đi Nga Mỹ):

Tuyến đường Núi Sến - Đình Xuân Đài được đầu tư nâng cấp từ năm 2004 bằng nguồn ngân sách huyện, sau gần 15 năm đi vào hoạt động, với thời gian là tương đối dài cùng với tốc độ phát triển của phương tiện giao thông, tuyến đường đã xuống cấp. UBND huyện đã có kế hoạch và giao Đội bảo dưỡng cầu đường duy tu bảo dưỡng từ vốn sự nghiệp giao thông năm 2018.

1.4. Tuyến đường ven sông Hưng Long từ cây xăng Nga Thanh đến cầu Hói Đào đi cống Mộng Gường:

Tuyến đường mà cử tri Nga Thanh đề nghị là tuyến mới nằm trong quy hoạch phát triển giao thông của huyện. Tuy nhiên giai đoạn này UBND huyện chưa bố trí được nguồn vốn nên sẽ có kế hoạch đầu tư vào thời điểm thích hợp.

1.5. Mở rộng đoạn rẽ Cầu Điền Hộ:

Đoạn đường dốc cầu Điền Hộ, nội dung này đã được UBND huyện đề nghị với Tổng cục đường bộ và đang được tiến hành thi công cùng với rãnh thoát nước hoàn trả mặt đường đoạn đường đầu cầu cũ.

1.6. Cử tri xã Nga Thủy, Nga Văn đề nghị UBND huyện nghiên cứu đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước trên các tuyến đường tỉnh lộ 524; đường tỉnh lộ 527 đoạn từ chợ Hoàng đến ngã ba Xa Loan.

Các tuyến 527 và 524 là tuyến đường do tỉnh quản lý, trong thời gian qua đã được sự quan tâm của tỉnh đầu tư song do nguồn kinh phí có hạn nên chỉ nâng cấp xong phần đường và một số hệ thống rãnh thoát nước. UBND huyện tiếp tục đề xuất với tỉnh quan tâm giải quyết.

2. Cử tri xã Nga Trường, Nga Điền, Nga Phú, Nga Tân đề nghị ngành điện cần kiểm tra và có kế hoạch đầu tư, nâng cấp một số tuyến đường dây hạ thế xuống cấp; nâng cấp hoặc lắp mới một số trạm biến áp, để đảm bảo chất lượng điện phục vụ nhân dân:

Những năm qua mặc dù nguồn vốn đầu tư của ngành điện rất hạn hẹp nhưng công tác đầu tư cho lưới điện huyện Nga Sơn vẫn được công ty Điện lực Thanh Hóa quan tâm đặc biệt, lưới điện thường xuyên được củng cố. Đến thời điểm này cơ bản lưới điện hạ thế đã được thay thế. Chất lượng điện đã đảm bảo, số vụ mất điện do sự cố và cắt điện do sửa chữa đã giảm đáng kể.

Đầu năm 2017 Điện lực Nga Sơn đã kiểm tra toàn hệ thống điện và qua tổng hợp ý kiến cử tri các xã cuối năm 2017, Điện lực đã lập dự toán sửa chữa lớn lưới điện của các xã: Nga Vịnh; Nga Thái; Nga An; Nga Nhân; Nga Trường... và sửa chữa nhỏ ở các xã: Nga Điền; Nga Thiện; Nga Yên... công việc sửa chữa đã thực hiện xong trong tháng 3 năm 2018.

Thời gian qua một số khách hàng có ý kiến với Điện lực Nga Sơn là điện yếu, qua kiểm tra của phòng kỹ thuật Điện lực thì nguyên nhân điện yếu ở các hộ này chủ yếu là do dây sau công tơ quá nhỏ hoặc chập nối nhiều không đảm bảo cấp điện.

Tại thời điểm này xóm 6 xã Nga Điền và xóm Nhân Sơn xã Nga Phú do đường dây hạ thế dài nên điện cuối nguồn hơi thấp (chỉ đạt 180v), Điện lực Nga

Sơn đã lập kế hoạch và được Công ty Điện lực Thanh Hóa quyết định cho đầu tư xây trạm biến áp vào năm 2018.

Để chuẩn bị cho cấp điện mùa hè năm 2018, Điện lực Nga Sơn đã kiểm tra và thay nâng cấp 25 máy biến áp lưới điện huyện Nga Sơn đã cơ bản đảm bảo cấp điện phục vụ nhu cầu dùng điện của nhân dân trong thời gian tới.

3. Cử tri xã Nga Trung: Đề nghị ngành điện có kế hoạch di dời đường điện 10 KV từ trường THPT Nga Sơn đi Nga Thủy làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và mất an toàn cho nhân dân.

Năm 1979 tuyến đường dây nhánh rẽ Nga Trung 1, được xây dựng và bàn giao nguyên trạng cho ngành điện vào năm 2000. Từ năm 1990 đến năm 2010 xã đã quy hoạch bán đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ không đúng quy định, trách nhiệm thuộc về xã Nga Trung. Tuy nhiên, để khắc phục tình trạng trên Điện lực Nga Sơn phối hợp với UBND xã đã báo cáo với Điện lực tỉnh song do nguồn kinh phí khá lớn nên chưa thực hiện được. UBND huyện sẽ tiếp tục đề nghị Điện lực Thanh Hóa sớm có kế hoạch đầu tư.

III. Lĩnh vực Tài nguyên môi trường:

1. Nhóm ý kiến về cấp GCN QSD đất tồn đọng, đất nông nghiệp, đất ở thông qua đấu giá quyền sử dụng đất chậm, chưa đạt kế hoạch:

Trong thời gian qua UBND huyện đã có nhiều giải pháp quyết liệt nhằm giải quyết tồn đọng đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Tuy nhiên qua rà soát, thẩm định hồ sơ đủ điều kiện, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận QSD đất tại 25 xã, thị trấn còn tồn đọng gặp rất nhiều khó khăn. Việc giải quyết tồn đọng ở xã Nga Thạch đã hoàn thiện 28 hồ sơ nộp vào Trung tâm hành chính công; Ở xã Nga Phú đang hoàn thiện hồ sơ (do các hộ đang thế chấp GCN QSD đất tại ngân hàng).

Kết quả đã giải quyết:

- Cấp GCN QSD đất trên 782 trường hợp đủ điều kiện.
- Chỉ đạo các xã, thị trấn còn tồn đọng tiếp tục rà soát, phân loại trên 2.000 trường hợp tồn đọng (trong đó trên 400 trường hợp đủ điều kiện các đơn vị không có nguồn ngân sách trích nộp và trên 1.600 trường hợp không đủ điều kiện tiếp tục rà soát phân loại).

Kế hoạch giải quyết trong thời gian tới:

- Chỉ đạo các xã, thị trấn còn tồn đọng tiếp tục rà soát, phân loại, nêu rõ lý do tồn đọng từng trường hợp cụ thể báo cáo số liệu chính xác về UBND huyện.
- UBND huyện tổng hợp báo cáo với Sở Tài nguyên & Môi trường xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh giải quyết từng trường hợp cụ thể.

2. Về cấp GCN QSD đất nông nghiệp sau dồn, đổi ruộng đất:

Kết quả:

- 16 đơn vị đã phối hợp với tư vấn kiểm tra, nghiệm thu lần 1 nhưng chưa đạt yêu cầu gồm các xã: Ba Đình, Nga Vịnh, Nga Thắng, Nga Trung, Nga Bạch, Nga Trường, Nga Thành, Nga Văn, Nga Mỹ, Nga Hải, Nga Nhân, Nga Giáp, Thị trấn, Nga An, Nga Thiện, Nga Hưng.

- Đối với các đơn vị còn lại (11 đơn vị) tiếp tục đấu mối với đơn vị tư vấn thực hiện hoàn thành số liệu đo đạc để tiến hành kiểm tra, nghiệm thu.

Kế hoạch giải quyết trong thời gian tới:

- Chỉ đạo 16 đơn vị phối hợp với tư vấn đo đạc hoàn chỉnh theo kết quả kiểm tra, nghiệm thu lần 1; tiến hành nghiệm thu đạt yêu cầu trước khi lập hồ sơ cấp GCN QSD đất xong trước 31/12/2018 gồm các xã: Ba Đình, Nga Vịnh, Nga Thắng, Nga Trung, Nga Bạch, Nga Trường, Nga Thành, Nga Văn, Nga Mỹ, Nga Hải, Nga Nhân, Nga Giáp, Thị trấn, Nga An, Nga Thiện, Nga Hưng.

- Chỉ đạo các đơn vị còn lại (11 đơn vị) tiếp tục đấu mỗi với đơn vị tư vấn thực hiện hoàn thành số liệu đo đạc để tiến hành kiểm tra, nghiệm thu lần 1 thời gian xong trước 31/12/2018.

3. Về cấp GCN QSD đất ở sau đấu giá quyền sử dụng đất:

Đã thực hiện xong việc cấp GCN QSD đất (400 trường hợp trúng đấu giá đất năm 2016, 2017).

Tại Văn phòng ĐKQSD đất huyện không có hồ sơ tồn đọng sau đấu giá QSD đất các trường hợp đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

4. Nhóm ý kiến về vấn đề ô nhiễm môi trường vẫn là vấn đề nhân dân băn khoăn, lo lắng:

Những năm qua UBND huyện đã chỉ đạo phòng Tài nguyên & Môi trường và các phòng, ban liên quan tham mưu tổ chức tập huấn Luật bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành để nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện, đã triển khai sơ kết đánh giá 4 năm thực hiện Đề án quản lý Tài nguyên & Môi trường, triển khai Đề án quản lý, xử lý rác thải trên địa bàn huyện và nhiều văn bản để chỉ đạo.

a. Công tác thu gom, xử lý rác thải:

UBND huyện đã tăng cường chỉ đạo các xã, thị trấn giám sát việc thực hiện các điều khoản trong hợp đồng đã ký với Công ty TNHH VSMT Nga Sơn trong thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; đã xây dựng và đưa vào hoạt động 2 lò đốt tại bãi rác phía nam huyện đồng thời yêu cầu Công ty tăng cường công tác thu gom, tăng ca xử lý đốt rác, xử lý rác thừa vận chuyển đi nơi khác xử lý, nghiêm cấm việc chôn vùi tại bãi rác.

Đã có 14 đơn vị hoàn thành việc bàn bạc với nhân dân thống nhất mức thu dịch vụ thu gom và xử lý rác thải.

Chỉ đạo 12 đơn vị: Nga Thạch, Nga Phú, Nga An, Nga Thành, Nga Giáp, Nga Yên, Nga Mỹ, Nga Trung, Nga Lĩnh, Nga Thiện, Nga Vịnh, Ba Đình tiếp tục tuyên truyền, bàn bạc với nhân dân để thống nhất mức thu dịch vụ thu gom, xử lý rác thải.

Giao Chủ tịch UBND xã Nga Giáp ký hợp đồng với đơn vị có tư cách pháp nhân thu gom, vận chuyển, xử lý rác theo quy định.

b. Công tác quản lý môi trường các trang trại, gia trại:

Trong các năm 2015, 2016, 2017: Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo thanh tra việc thực hiện luật bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện xử phạt hành chính, tạm đình chỉ hoạt động một số trang trại vi phạm Luật bảo vệ môi trường.

Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường quản lý đối với trang trại, gia trại. Đối với các trang trại chăn nuôi công nghiệp đều phải có cam kết và thực hiện đúng cam kết đảm bảo vệ VSMT, phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường theo quy định; Các gia trại, hộ chăn nuôi trong khu dân cư đều phải thực hiện các giải pháp đảm bảo VSMT, làm tốt công tác tuyên truyền vận động các hộ nhân dân áp dụng

biện pháp xử lý chất thải bằng hệ thống Bioga, công nghệ ép phân khô, xử lý chất thải bằng đệm lót sinh học, định kỳ sử dụng thức ăn vi sinh, giảm số đầu gia súc, gia cầm,... nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, không gây ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư.

Yêu cầu Chủ tịch UBND xã, thị trấn cần tăng cường các biện pháp áp dụng xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đặc biệt đối với các trường hợp xả, thải làm ảnh hưởng đến dòng chảy, xói mòn chân đê...

c. Về vấn đề cử tri xã Nga Giáp phản ánh: hiện tượng đốt chất thải của Công ty may (HMT) tại xã Nga Thành gây mùi khó chịu, ảnh hưởng cuộc sống:

UBND huyện chỉ đạo phòng Tài nguyên & Môi trường phối hợp với UBND xã Nga Thành làm việc với công ty may (HMT), qua kiểm tra công ty may không đốt vải vụn hay da dầy; hiện tại công ty may (HMT) dùng than đá đốt lò hơi để là sản phẩm may mặc.

d. Về vấn đề cử tri một số xã phản ánh: chất lượng nguồn nước sạch do nhà máy nước cung ứng nhiều lúc không đảm bảo:

UBND huyện đã chỉ đạo phòng TNMT, phòng Y tế, Trung tâm y tế thường xuyên kiểm tra các mẫu phân tích nước sạch do trung tâm nước cung cấp đảm bảo an toàn theo quy định.

B. Về văn hóa - xã hội:

I. Lĩnh vực LĐTĐ&XH:

1. Cử tri các xã đề nghị UBND huyện cần có kế hoạch tu sửa các bia mộ tại nghĩa trang liệt sỹ huyện, vì hiện nay các bia mộ ghi tên các liệt sỹ đã bị mờ rất khó đọc:

Trong những năm qua UBND huyện đã quan tâm đến việc tu sửa, cải tạo nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ huyện. Tuy nhiên, hiện nay bia các mộ và bia chung ghi tên các liệt sỹ đã bị mờ, có bia sai thông tin; UBND huyện sẽ có kế hoạch thực hiện trong năm 2019 để được Khang trang rõ ràng thuận tiện cho các tập thể và các gia đình thăm viếng.

2. Cử tri các xã đề nghị Nhà nước nhanh chóng cấp tiền hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho đối tượng người có công theo Quyết định 22 của Chính phủ:

Vấn đề này cử tri rất quan tâm ý kiến tại các kỳ tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên do kinh phí Trung ương chưa cấp về nên chưa giải quyết cho các đối tượng được.

II. Lĩnh vực Y tế:

1. Cử tri các xã Nga Thành, Nga Trường, Nga Văn và Thị Trấn phản ánh về thái độ phục vụ của một số y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện:

Lãnh đạo BVĐK huyện Nga Sơn đã ký cam kết với Lãnh đạo Sở Y tế quyết tâm thực hiện văn hóa giao tiếp ứng xử trong toàn bệnh viện hướng đến sự hài lòng của người bệnh và thực tế qua khảo sát đánh giá cho thấy mức độ hài lòng của nhân dân đến khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao qua từng năm. Tuy nhiên, trong quá trình khám chữa bệnh một số cán bộ y tế giao tiếp ứng xử chưa tốt làm nhân

dân chưa hài lòng, Lãnh đạo bệnh viện nghiêm túc tiếp thu và tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện văn hóa ứng xử ngành y trong thời gian tới.

2. Cử tri một số xã phản ánh tình trạng khó khăn với những trường hợp bệnh nhân chuyển tuyến:

Theo Điểm a, Điều 5, Thông tư số 14/2014/TT-BYT, việc quyết định người bệnh được chuyển từ tuyến dưới lên tuyến trên khi: Bệnh được chẩn đoán ngoài danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt; Bệnh được bác sỹ trực tiếp điều trị nhận định vượt khả năng chuyên môn của cơ sở y tế. Tuy nhiên, việc nhận định diễn biến của bệnh có đủ điều kiện để chuyển tuyến lại phụ thuộc rất nhiều vào năng lực, trình độ chuyên môn, khả năng tiên lượng bệnh của từng bác sỹ đối với tình trạng bệnh cụ thể mỗi người bệnh. Nếu để xảy ra tình trạng không cho chuyển viện theo quy định Giám đốc bệnh viện sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.

III. Lĩnh vực GD&ĐT:

Cử tri phản ánh: Hiện nay, hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng ở một số xã chưa có hiệu quả hoặc chất lượng chưa cao. Đề nghị UBND huyện kiểm tra có biện pháp chấn chỉnh:

Qua kiểm tra, cơ bản hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) đều bám sát vào quy chế hoạt động theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 và Thông tư 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong học kỳ I, năm học 2017-2018 toàn huyện đã mở được 378 lớp với 54.559 lượt học viên, các lớp học đã phân nào giải quyết được nhu cầu học tập, cập nhật kiến thức thường xuyên của nhân dân.

Tuy nhiên, do đặc thù của các trung tâm HTCĐ tổ chức bộ máy đều là kiêm nhiệm (Giám đốc là Chủ tịch UBND xã, Phó Chủ tịch là Chủ tịch Hội khuyến học hoặc Chủ tịch Hội Cựu giáo chức), ngoài ra mỗi trung tâm HTCĐ có một giáo viên biệt phái giúp Giám đốc trung tâm xây dựng kế hoạch và điều hành hoạt động của các trung tâm, vì vậy việc điều hành hoạt động của TTHTCĐ có lúc cũng chưa được sát sao. Mặt khác, việc học của các trung tâm chủ yếu căn cứ vào nhu cầu của nhân dân nên hiệu quả hoạt động rất khó đánh giá.

Trong thời gian tới UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm HTCĐ các xã, thị trấn.

C. Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng:

1. Cử tri hầu hết các xã trên địa bàn huyện phản ánh các tệ nạn cờ bạc, lô đề, đánh nhau gây thương tích, tình hình tội phạm có chiều hướng gia tăng:

- Tình trạng cờ bạc, số đề cử tri đã nhiều lần kiến nghị. Thực tế, trên địa bàn không còn các xó bạc chuyên nghiệp, tuy nhiên, tình trạng đánh bạc dưới hình thức chơi lô, đề vẫn xảy ra trên một số địa bàn. Ngay từ đầu năm, Công an huyện đã xây dựng kế hoạch đấu tranh với các ổ nhóm, đường dây tội phạm đánh bạc, lô, đề, cá bộ bóng đá. Phối hợp với Đài truyền thanh huyện thường xuyên đưa tin, bài tuyên truyền các quy định của pháp luật, hậu quả, tác hại của tệ nạn cờ bạc, số đề để nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật. Tổ chức rà soát các điểm, đối tượng có biểu hiện hoạt động cờ bạc, lô đề trên địa bàn 27 xã, thị trấn; phát hiện đưa vào diện sơ tra để quản lý 13 đối tượng liên quan

đền các hoạt động đánh bạc, ghi lô, đề, thường xuyên gọi hỏi, răn đe, yêu cầu cam kết chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Trong thời gian qua, tình hình tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn có chiều hướng gia tăng như phản ánh của cử tri. Tính từ 31/12/2017 đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 08 vụ về hành vi cố ý gây thương tích, hậu quả làm bị thương 08 người. Cố ý gây thương tích đa phần xuất phát từ những mâu thuẫn trong quan hệ xã hội nên rất khó trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn; cá biệt có một số đối tượng sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm gây án với tính chất manh động, bạo lực. Sau khi thực hiện các hành vi cố ý gây thương tích, các đối tượng thường chủ động gặp gỡ bị hại và người nhà của bị hại để xin lỗi, thỏa thuận bồi thường, thậm chí đe dọa, do đó nhiều vụ việc bị hại rút đơn, từ chối giám định mức độ thương tật hoặc không dám báo cáo lực lượng chức năng, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý.

Trong thời gian qua, với tinh thần quyết tâm cao, Công an huyện khắc phục những khó khăn, vướng mắc, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về cố ý gây thương tích.

2. *Cử tri các xã phản ánh tình hình xe quá tải vẫn lưu thông gây hư hỏng các tuyến đường giao thông: tình trạng học sinh đi xe đạp, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng 3,4 với số lượng lớn làm ảnh hưởng đến ATGT; tình trạng các tư thương buôn bán ở một số địa điểm đầu cầu, ngã ba, ngã tư (Thị trấn, Nga Liên, Nga Bạch...) trước cổng Công ty may Winner Vina, MS Vina... gây mất ATGT; Vĩa hè khu vực quán Hải Nam (Thị trấn) bị lấn chiếm làm nơi đỗ phương tiện ô tô, xe máy, gây ách tắc giao thông.*

a. *Tình hình xe quá tải vẫn lưu thông gây hư hỏng các tuyến đường giao thông:*

Hàng năm, Công an huyện luôn xác định công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý xe quá khổ, quá tải là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác đảm bảo trật tự ATGT và triển khai thực hiện quyết liệt. Từ đầu năm 2018 đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện đã phối hợp với phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp xe quá khổ, quá tải trên các tuyến Quốc lộ 10B, tỉnh lộ 508, 524, hiện tình trạng xe quá tải lưu hành trên địa bàn đã giảm nhiều.

b. *Tình trạng học sinh đi xe đạp, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng 3, 4 với số lượng lớn làm ảnh hưởng đến ATGT:*

Công an huyện đã triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm xử lý xe mô tô, xe máy điện vi phạm TTATGT. Sau hơn 45 ngày ra quân đã phát hiện, cảnh cáo, nhắc nhở, lập biên bản xử phạt hành chính nhiều trường hợp học sinh đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, vi phạm các quy định về đảm bảo TTATGT. Lập danh sách cụ thể từng học sinh vi phạm TTATGT và gửi thông báo đến các trường THPT trên địa bàn để có biện pháp quản lý, giáo dục. Hiện nay, cơ bản học sinh đã chấp hành việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Tuy nhiên vào thời điểm học sinh đến trường, tan trường đồng loạt nên không tránh khỏi tình trạng dàn hàng 3, hàng 4, gây ùn tắc cục bộ tại các khu vực cổng trường (khoảng 05 đến 10 phút).

c. *Tình trạng các tư thương buôn bán ở một số địa điểm đầu cầu, ngã ba, ngã tư (Thị trấn, Nga Liên, Nga Bạch...) trước cổng Công ty may Winner Vina,*

MS Vina... gây mất ATGT ; Tại vỉa hè khu vực quán Hải Nam (Thị trấn) bị lấn chiếm làm nơi đỗ phương tiện ô tô, xe máy, gây ách tắc giao thông:

- Công an huyện đã tham mưu UBND huyện, chỉ đạo UBND xã, thị trấn giải tỏa dứt điểm khu vực chợ tạm ở một số địa điểm đầu cầu, ngã ba, ngã tư, trước cổng công ty MS Vina, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông khi công nhân tan ca, đảm bảo giao thông.

- Tại khu vực quán cà phê Hải Nam: Công an huyện phối hợp với UBND thị trấn tuyên truyền, nhắc nhở chủ các xe taxi đậu đỗ trên vỉa hè khu vực quán cà phê Hải Nam không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi đậu đỗ xe; đến nay cơ bản đã được khắc phục. Tuy nhiên, vào thời gian cao điểm vẫn còn một số xe ô tô đậu đỗ tại khu vực này, nhưng không còn xảy ra ách tắc giao thông.

- Khu vực trước cổng công ty MS Vina: UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt, đến nay tình trạng bày bán hàng trước cổng công ty đã được khắc phục, đảm bảo mỹ quan đô thị và TTATGT.

3. Cử tri xã Nga Điền phản ánh và đề nghị UBND huyện can thiệp với huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) chấn chỉnh việc khai thác đá, đánh mòn của gia đình anh Nguyệt (xã Lai Thành), làm ảnh hưởng đến cảnh quan khu di tích lịch sử văn hóa chùa Hàn Sơn, gây mất an toàn cho khu dân cư xóm 7 và xóm 8:

UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 6191/UBND-CN, giao cho Sở VHTT chủ trì cùng các Sở, ban ngành cấp tỉnh có liên quan, UBND huyện Nga Sơn đầu mối, làm việc trực tiếp với các Sở, ban ngành liên quan tỉnh Ninh Bình để kiểm tra làm rõ ảnh hưởng của việc khai thác đá, báo cáo lãnh đạo 2 tỉnh Thanh Hóa và Ninh Bình để giải quyết.

4. Cử tri xã Nga Tân, Nga Liên và một số địa phương khác phản ánh việc thực hiện các chính sách cho các đối tượng theo Nghị định 49 và Quyết định 62 của Chính phủ còn rất chậm:

a. Thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc, phía Tây Nam và làm nhiệm vụ Quốc tế ở Lào, Campuchia nhập ngũ sau ngày 30/4/1975. Ngày 08/12/2015 ban Chỉ đạo 24 của huyện đã tổng kết, kết luận địa bàn cấp huyện. Tổng số đối tượng toàn huyện được hưởng đến 5/2018 là 4.212 hồ sơ, trong đó có 3.782 đối tượng đã có quyết định hưởng. Số còn lại 430 đối tượng thì có 146 đối tượng Ban CHQS huyện đã xét duyệt, chuyển hồ sơ lên trên đề nghị hưởng theo quy định, còn 284 đối tượng khi xét duyệt ở các cấp do chưa đủ các điều kiện hưởng nên đã trả lại hồ sơ cho đối tượng. Hiện nay ban CHQS huyện vẫn tiếp nhận hồ sơ cho các đối tượng, nhưng phải có giấy tờ chứng minh quá trình công tác trong quân đội.

b. Về thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế.

Đến nay toàn huyện đã xét duyệt, chuyển lên trên được gần 7.000 hồ sơ trên tổng dự kiến hơn 10.000 đối tượng, đã có gần 3.000 đối tượng được hưởng.

Theo phản ánh của cử tri 2 xã Nga Tân và Nga Liên:

- Đối với đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định 62, Ban CHQS huyện đã triển khai thực hiện và gửi hồ sơ lên cấp trên theo đúng thời gian quy định, Ban

CHQS huyện có ý kiến đề xuất cấp trên sớm có quyết định để các đối tượng được hưởng.

- Đối với đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định 49, ban CHQS huyện đã triển khai kịp thời, thường xuyên đôn đốc cơ sở triển khai thực hiện đúng tiến độ. Tuy nhiên một số đơn vị trong đó có 2 xã (Nga Tân, Nga Liên), triển khai thực hiện kế hoạch không đúng tiến độ gây bức xúc trong nhân dân.

Yêu cầu UBND xã Nga Tân, Nga Liên khẩn trương chỉ đạo hoàn tất hồ sơ các đối tượng trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Trên đây là kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. UBND huyện báo cáo HĐND huyện./.

Nơi nhận:

- TTr Huyện uỷ; TTHĐND huyện;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XXI;
- Chủ tịch HĐND xã, thị trấn;
- Đài truyền thanh huyện (đưa tin);
- Lưu: VT.

UBND HUYỆN NGA SƠN